
From: Berglind Ýr Karlsdóttir rmailto:beralind.karlsdottir@siukra.is1
Sent: 30. janúar 2015 14:42
To: Sigríður Ingibjörg Ingadóttir
Cc: Gunnlaugur Helgason
Subject: RE: Fyrirspurn velferðarnefndar

Sæl Sigríður,

Ég hef farið yfir tölfræði slysatrygginga til þess að gefa mynd af ákvörðunum SÍ um bótaskyldu.

SÍ hafa um og yfir 2000 ný slysmál til meðferðar á ári hverju. Alltaf er hluti mála sem ekki er fylgt eftir 
(oft um 15-20% allra mála). Oftast er tilfellið þá að umbeðnum gögnum er ekki skilað. Þá er ekki 
ákvarðað um bótaskyldu en málinu frestað að undangengnu ítrekunarferli. Í slíkum tilfellum má vekja 
málið að nýju með því að skila gögnum síðar og er umsækjendum leiðbeint um það.

Af þeim málum sem tekin hafa verið til ákvörðunar á árunum 2012-2014 hefur bótaskyldu verið 
hafnað í 11-14,5% tilvika en bótaskylda samþykkt í öðrum.

Rétt er að taka fram að ástæður þess að bótaskyldu er synjað geta verið margvíslegar, enda mörg 
skilyrði IV. kafla núgildandi laga um almannatryggingar sem þarf að uppfylla svo bótaskylda teljist 
vera fyrir hendi. Langt frá því allar synjanir byggja á því að ekki teljist vera um "slys" að ræða í 
skilningi laganna.

Ég vona að þetta dugi til skýringar. Bestu kveðjur.

Kveðja

Berglind Yr Karlsdóttir
lögfr., deildarstjóri
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